



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ที่ ๕๐๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีประกาศ เรื่องมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-๑๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมคนจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการจัดกิจกรรม โดยทำในรูปแบบของคลิป VDO นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำคลิป VDO ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

**กรรมการอำนวยการ**

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์	เหมือนชอบ	กรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสันต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมาภรณ์	พุ่มพิจ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
รองศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อัครศรีพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอิवासัน	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดีนะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ

ศาสตราจารย์พรณี	บัวเล็ก	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแแกร	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบฟัก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ
นายธงชัย	เหลื่องทอง	กรรมการ
นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และอำนวยการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

### กรรมการดำเนินงาน

#### กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	ประธานกรรมการ
นางสาวพรทิพย์	ไกรถาวร	รองประธานกรรมการ
นายยุทธนา	เรียนสร้อย	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จนา	แสงตาล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐญา	นาคะสันต์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์	โถวสกุล	กรรมการ
นางสาวสันธิตา	ตั้งคจิวางกูร	กรรมการ
นางสมลักษณ์	วัฒนสารสมบุรณ์	กรรมการ
นายชินกร	จิรขจรจิรตกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรชัย	สุขสวัสดิ์	กรรมการ
นายฐปนนท์	อ่อนศรี	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	ชวลิตธาดา	กรรมการ
นายอมรเทพ	สกุณา	กรรมการ
นางสาวภาณุชญา	ศิระยุทธโยธิน	กรรมการ
นายทรงกฤษณ์	คมสัน	กรรมการ
นางสาวชุตาลักษณ์	พินันท์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพิภตร	เกี่ยวกระโทก	กรรมการ
นายอทิพันธ์	ศรีโพธิ์	กรรมการ
นางสาวนิศรินทร์	ฉายแก้ว	กรรมการ
นายชลตรงค์	นาชัย	กรรมการ
นายอิทธิรงค์	จงใจ	กรรมการ
นางสาวเพชรลดา	ประทุมวัน	กรรมการ
นายธนาเสฎฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายเอกชัย	คงเพ็ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิติณัฐ	ศรีมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายชัยยุทธ	คำหนก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่** ประสานงาน จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในการถ่ายทำ วัตถุประสงค์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจนเสร็จสิ้นในการจัดทำคลิป VDO ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เนื่องในวันปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นางชมพูนุช	ต้นพานิช	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	ฟักเหลือง	กรรมการ
นายจาตุรนต์	เหมือนสุดใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวดม	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอูร์รัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพิมพ์พิศา	สหะวรกุลศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

**หน้าที่** ๑. เตรียมองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการถ่ายทำ เช่น อุปกรณ์ถ่ายทำ อุปกรณ์ประกอบฉาก สถานที่ในการถ่ายทำ  
๒. ถ่ายทำ บันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง แปลง VDO  
๓. ลำดับภาพ ปรับแต่ง แก้ไข เสียงประกอบคลิป VDO

#### กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นายชนพล	เฉลียวจิตตฉนิช	กรรมการ
นางสาวจารุวรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดวิงศ์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ

**หน้าที่** ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม และถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อจัดทำคลิป VDO

#### กรรมการฝ่ายการเงิน

นางศิวาพร	เกิดวาจา	ประธานกรรมการ
นางสาวจำลอง	รอดแก้ว	รองประธานกรรมการ

นางสาวพัชรี

สำเภาทอง

กรรมการ

นางสาวบุษบา

ผลาผล

กรรมการ

นางภริดา

พานิชเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิก-จ่ายงบประมาณตามโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ พลเดช)  
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม